

BÁO CÁO

Kết quả thực hiện Kế hoạch số 3006/KH-UBND ngày 13/11/2019 của UBND tỉnh về triển khai Kế hoạch số 102-KH/TU ngày 10 tháng 7 năm 2019 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy¹, năm 2023 trên địa bàn huyện Ia H'Drai

Thực hiện Công văn số 2153 /STTTT-TTBCXB ngày 03/11/2023 của Sở Thông tin và Truyền thông về việc báo cáo kết quả triển khai thực hiện Kế hoạch số 3006/KH-UBND ngày 13/11/2019 của Ủy ban nhân dân tỉnh năm 2023; Ủy ban nhân dân huyện báo cáo kết quả triển khai thực hiện cụ thể như sau:

I. KẾT QUẢ THỰC HIỆN NĂM 2023

1. Công tác lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy, Ban chỉ đạo 35

- Trong năm 2023, đã chỉ đạo các phòng, ban, ngành, các cơ quan đơn vị và Ủy ban nhân dân các xã cử cán bộ, đảng viên, công chức tham gia đầy đủ các buổi quán triệt, triển khai các nhiệm vụ liên quan² do Ban Tuyên giáo Huyện ủy (cơ quan thường trực Ban Chỉ đạo 35 Huyện ủy) tổ chức.

- Ủy ban nhân dân huyện đã lãnh đạo, chỉ đạo các cơ quan, đơn vị, Ủy ban nhân dân các xã triển khai tổ chức các hoạt động tuyên truyền ý nghĩa các ngày lễ lớn của địa phương, đơn vị thiết thực, tạo sự phấn khởi, niềm tin trong Nhân dân. Tăng cường bám nắm cơ sở, kịp thời nắm bắt tâm tư, nguyện vọng chính đáng của các tầng lớp Nhân dân, tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn huyện, nhất là hoạt động các tôn giáo và những sự việc phức tạp tại các xã, thôn trong các dịp lễ, tết để tham mưu cho cấp ủy có hướng xử lý kịp thời, không để xảy ra điểm nóng trên địa bàn.

- Chỉ đạo Phòng Giáo dục và Đào tạo, Trung tâm Văn hóa - Thể thao - Du lịch và Truyền thông huyện giải quyết các thủ tục hành chính lĩnh vực xuất bản, in, phát hành theo hướng đơn giản hóa các thủ tục hành chính, giải quyết nhanh gọn, thuận tiện, tuân thủ các quy định của Nhà nước, đồng thời kiểm tra, quản lý chặt chẽ các cơ sở dịch vụ photocopy, in ấn, quảng cáo.

¹ về “tăng cường bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trong tình hình mới”

² Hội nghị ngày 24/4/2023 gồm 04 điểm cầu (01 điểm cầu ở huyện và các điểm cầu ở 03 xã) cho 235 đồng chí về quán triệt, triển khai Chuyên đề học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh năm 2023 và sinh hoạt chính trị, tư tưởng tác phẩm của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng; Kế hoạch số 88-KH/HU, ngày 28-02-2023 của Ban Thường vụ Huyện ủy về học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh năm 2023; Kế hoạch số 91-KH/HU, ngày 06-3-2023 của Ban Thường vụ Huyện ủy về triển khai Chuyên đề của tỉnh năm 2023 “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về tận tâm, tận tụy, góp phần xây dựng tỉnh Kon Tum phát triển nhanh và bền vững”; Công Văn số 728/UBND-TH, ngày 19/5/2023 của UBND huyện Ia H'Drai về việc thực hiện Công văn số 1194-CV/HU ngày 15 tháng 5 năm 2023 của Huyện ủy Ia H'Drai; Công văn số 225-CV/BTGHU, ngày 23-5-2023 của Ban Tuyên giáo Huyện ủy về việc mời dự hội nghị tập huấn công tác bảo vệ nền tảng tư tưởng của đảng.

- Chỉ đạo các cơ quan chuyên môn phối hợp chặt chẽ với Công an huyện theo dõi thông tin trên mạng internet, mạng xã hội; thường xuyên theo dõi, kịp thời báo cáo và phản bác các thông tin thiếu khách quan trên báo chí, thông tin xấu, độc trên mạng xã hội, mạng internet.

2. Kết quả triển khai trên các lĩnh vực.

a) Công tác giáo dục chủ nghĩa Mac-Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh và việc đưa các chuyên đề bảo vệ nền tảng, tư tưởng của Đảng trong các lớp bồi dưỡng lý luận chính trị địa phương

- Triển khai thực hiện Kế hoạch số 88-KH/HU ngày 28-2-2023 của Ban Thường vụ Huyện ủy về học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh năm 2023; trong đó xác định nội dung học tập, giáo dục về giá trị, vai trò, ý nghĩa của tư tưởng Hồ Chí Minh, nội dung chuyên đề toàn khóa và chuyên đề riêng của tỉnh về “*Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về tận tâm, tận tụy, góp phần xây dựng tỉnh Kon Tum phát triển nhanh và bền vững*” và tổ chức sinh hoạt chính trị về xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị với chủ đề “*tự soi, tự sửa*” nhằm tạo sự chuyển biến mạnh mẽ trong việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, gắn với việc thực hiện nhiệm vụ chính trị³.

- Thường xuyên, duy trì đưa chuyên đề bảo vệ nền tảng, tư tưởng của Đảng, nhất là những kiến thức cơ bản về phòng, chống những luận điệu, thông tin xấu độc của các thế lực thù địch trên không gian mạng và nội dung sinh hoạt chính trị về xây dựng chỉnh đốn Đảng.

b) Công tác quản lý, giáo dục và kiểm tra cán bộ, đảng viên chấp hành điều lệ Đảng; thực hiện quy định về bảo vệ bí mật Đảng, Nhà nước, thực hiện kỷ luật phát ngôn

Các cơ quan, đơn vị, Ủy ban nhân dân các xã tăng cường triển khai thực hiện công tác quản lý, giáo dục và kiểm tra cán bộ đảng viên chấp hành điều lệ Đảng; thực hiện quy định bảo vệ bí mật của Đảng, Nhà nước và kỷ luật phát ngôn⁴.

c) Công tác tuyên truyền

- Ủy ban nhân dân huyện thường xuyên tuyên truyền nâng cao nhận thức cho cán bộ, công chức, viên chức và Nhân dân về các chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, nhất là Luật An ninh mạng, nhằm nâng cao trách nhiệm và ý thức của người dân khi sử dụng mạng xã hội. Tuyên truyền cho cán bộ, công chức, viên chức, đoàn viên, hội viên và Nhân dân trên địa bàn huyện nắm bắt, phát hiện thông tin sai phạm trên Internet và chủ động báo cho các cơ quan chức năng nhằm xử lý các trường hợp vi phạm về việc chia sẻ những thông tin sai trái, xuyên tạc gây chia rẽ khối đại đoàn kết toàn dân tộc.

³ Năm 2023 Trung tâm chính trị huyện mở 09 lớp bồi dưỡng chính trị, với hơn 311 học viên tham gia.

⁴ Công văn số 1724/UBND-TH ngày 14/10/2023 của Ủy ban nhân dân huyện về việc thực hiện công tác phát ngôn và xử lý thông tin phản ánh trên báo chí.

- Chỉ đạo Phòng Giáo dục và Đào tạo, Trung tâm Văn hóa - Thể thao - Du lịch và Truyền thông, Ủy ban nhân dân các xã thường xuyên tuyên truyền về tình hình chính trị, kinh tế - xã hội của địa phương, của huyện, của tỉnh. Tập trung tuyên truyền phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh trên địa bàn huyện qua các hình thức như: Trang Thông tin điện tử huyện, Đài Truyền thanh huyện, Đài phát thanh các xã, hệ thống panô, áp phích tuyên truyền cơ sở, xe loa cổ động; tăng cường cung cấp thông tin tích cực, chính thống, đăng tải kịp thời các tin, bài, phóng sự truyền hình trên Trang Thông tin điện tử huyện. In hơn 2143m² pa nô, băng rôn, khẩu hiệu tuyên truyền trên địa bàn huyện⁵; thực hiện tuyên truyền 2 đợt bằng xe loa lưu động tại các điểm tập trung đông dân cư và các điểm thôn xa trung tâm hành chính huyện nhân kỷ niệm 110 năm thành lập tỉnh Kon Tum, lồng ghép tuyên truyền các thông điệp về “tăng cường bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trong tình hình mới”⁶.

- Chỉ đạo Trung tâm Văn hóa - Thể thao - Du lịch và Truyền thông phối hợp với Đài Phát thanh - Truyền hình tỉnh, Báo Kon Tum và các cơ quan thông tấn, báo chí thường trú trên địa bàn tỉnh để thông tin tuyên truyền các tin, bài, phóng sự về các thành tựu của huyện trên các lĩnh vực kinh tế, văn hóa, xã hội, quốc phòng an ninh. Đồng thời, thường xuyên nắm bắt, tổng hợp số lượng và nội dung các tin bài báo cáo Huyện ủy kịp thời. Trong năm 2023 đã sản xuất và gửi file về các xã 68 chương trình phát thanh địa phương⁷, 34 chương trình tuyên truyền các lĩnh vực về thời sự trong nước, quốc tế, các lĩnh vực chính trị, kinh tế, văn hóa, xã hội, tổng thời lượng phát sóng hơn 6.000 phút; thực hiện tốt việc tiếp phát sóng các chương trình VOV1, Đài Phát thanh - Truyền hình tỉnh Kon Tum... Tổng thời lượng tiếp - phát sóng hơn 15.500 phút.

- Chỉ đạo các cơ quan, đơn vị huyện, Ủy ban nhân dân các xã phối hợp với Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị - xã hội huyện, xã tăng cường tuyên truyền, phổ biến, giáo dục Chủ nghĩa Mác - Lê nin, tư tưởng Hồ Chí Minh, chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, chủ trương của tỉnh, huyện đến cán bộ, đảng viên, hội viên, đoàn viên và Nhân dân nhằm nâng cao tinh thần cảnh giác, chủ động đấu tranh với các quan điểm sai trái, xuyên tạc gây chia rẽ khối đại đoàn kết toàn dân tộc, góp phần làm thất bại âm mưu “*Diễn biến hòa bình*” của các thế lực thù địch trên lĩnh vực tư tưởng, văn hóa.

d) Công tác thanh tra, kiểm tra các hoạt động văn hóa

⁵ Tuyên truyền chào mừng 93 năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam (03/2/1930 -03/2/2023) và Mừng Đảng, mừng Xuân Quý Mão 2023; Kỷ niệm 110 thành lập tỉnh Kon Tum 09/02/1913-09/02/2023 và 08 năm thành lập huyện Ia H'Drai (11/3/2015 –11/3/2023); Lễ ra quân Phát động phong trào toàn dân ra sức xây dựng nông thôn mới 2023; 48 năm Ngày giải phóng tỉnh Kon Tum; Lễ phát động ngày chạy Olympic; 11/4 Ngày truyền thống Đảng bộ huyện; Kỷ niệm 48 năm Ngày giải phóng 30/4 và Ngày quốc tế lao động1/5; 69 năm Ngày Chiến thắng Điện Biên Phủ; 133 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh...

⁶ Tuyên truyền Hội nghị sơ kết 02 năm thực hiện Kết luận số 01-KL/TW của Bộ Chính trị; toàn văn bài phát động đợt thi đua cao điểm của Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy; Hội nghị quán triệt, triển khai Chuyên đề học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh năm 2023; tuyên truyền, hưởng ứng Cuộc thi trực tuyến Tìm hiểu tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh...

⁷ Chuyên mục Trang địa phương do Trung tâm Văn hóa - Thể thao - Du lịch và Truyền thông huyện thực hiện từ tháng 1 đến tháng 11 năm 2023.

Ủy ban nhân dân huyện thường xuyên chỉ đạo các cơ quan chức năng tổ chức kiểm tra, quản lý các hoạt động văn hóa, thể thao và quảng cáo trên địa bàn huyện; kết quả năm 2023 không có đơn vị nào vi phạm.

II. ĐÁNH GIÁ CHUNG

1. Ưu điểm

Việc thực hiện Kế hoạch số 3006/KH-UBND ngày 13/11/2019 của Ủy ban nhân dân tỉnh Kon Tum về triển khai Kế hoạch số 102-KH/TU ngày 10-7-2019 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về “*tăng cường bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trong tình hình mới*” trên các lĩnh vực đã được Ủy ban nhân dân huyện lãnh đạo, chỉ đạo hiệu quả. Qua đó, làm chuyển biến tích cực trong nhận thức của cán bộ, công chức và Nhân dân về đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch nhằm đấu tranh chống “*Diễn biến hòa bình*” trên lĩnh vực tư tưởng - văn hóa góp phần giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn huyện; giải quyết kịp thời những vấn đề nhạy cảm, bức xúc trên địa bàn huyện.

2. Tồn tại, hạn chế

- Việc nhận thức về bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trong tình hình mới của một bộ phận Nhân dân trên địa bàn huyện còn hạn chế.

- Vẫn còn tình trạng sử dụng thông tin trên mạng xã hội không chọn lọc dẫn đến việc bình luận, chia sẻ thông tin sai sự thật, thông tin chưa được kiểm chứng.

III. PHƯƠNG HƯỚNG, NHIỆM VỤ TRỌNG TÂM NĂM 2024

1. Tiếp tục triển khai thực hiện có hiệu quả Kế hoạch số 3006/KH-UBND ngày 13/11/2019 của Ủy ban nhân dân tỉnh Kon Tum về triển khai Kế hoạch số 102-KH/TU ngày 10-7-2019 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về “*tăng cường bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trong tình hình mới*” trong năm 2024.

2. Chỉ đạo các cơ quan, đơn vị, Ủy ban nhân dân các xã giải quyết kịp thời kiến nghị, đề xuất của Nhân dân, không để các thế lực thù địch lợi dụng kích động, xúi giục khiếu kiện tập thể, gây điểm nóng.

3. Tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, giáo dục lý tưởng và truyền thống cách mạng trong đoàn viên, thanh niên, học sinh và các tầng lớp Nhân dân trên địa bàn huyện.

4. Chỉ đạo các cơ quan, đơn vị, địa phương có biện pháp quản lý việc đăng tải các thông tin trên mạng xã hội, Trang thông tin điện tử; thực hiện nghiêm quy chế phát ngôn và cung cấp thông tin cho báo chí; kiên quyết xử lý nghiêm các trường hợp sử dụng mạng internet để truyền bá quan điểm chống Đảng, Nhà nước hoặc tung tin thất thiệt gây ảnh hưởng xấu đến huyện.

5. Làm tốt công tác quản lý Nhà nước về lĩnh vực văn hoá trên địa bàn huyện. Tăng cường công tác kiểm tra, kiên quyết xử lý kịp thời các biểu hiện không lành mạnh trong hoạt động văn hoá...

Trên đây là Báo cáo kết quả thực hiện Kế hoạch số 3006/KH-UBND ngày 13/11/2019 của Ủy ban nhân dân tỉnh Kon Tum về triển khai Kế hoạch số 102-KH/TU ngày 10-7-2019 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về “*tăng cường bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trong tình hình mới*” năm 2023 của Ủy ban nhân dân huyện Ia H’Drai./.

Nơi nhận:

- Sở Thông tin và Truyền thông;
- Thường trực Huyện ủy;
- Chủ tịch, các PCT UBND huyện;
- Ban Tuyên giáo Huyện ủy;
- Phòng Giáo dục và Đào tạo;
- Trung tâm VHTTDL&TT;
- Ủy ban nhân dân các xã;
- Lưu: VT, TH.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH

Nguyễn Tiến Dũng